



VIỆT NAM CỘNG HÒA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÁP ĐỊNH

TCTT-02-2021

THÔNG CÁO

Như đã thông báo, Chính Phủ Pháp Định Việt Nam Cộng Hòa được cải tổ ngày hôm nay với hai vị Phó Thủ Tướng Đại Diện Chính Phủ ở Bắc Mỹ Châu và Âu Châu. Một vị Bộ Trưởng kiêm nhiệm Đại Diện Chính Phủ ở Úc Châu.

Ba vị đồng thời lãnh đạo ba Bộ trong Nội Các : Văn Hóa Giáo Dục, Ngoại Giao, Kinh Tế.

Một hậu duệ được bổ nhiệm Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng.

Cuộc cải tổ sâu rộng này đánh dấu một giai đoạn mới phải đối phó với một tình thế có thể biến chuyển trong vùng Đông Á – Thái Bình Dương, ảnh hưởng đến cuộc tranh đấu của Chính Phủ Pháp Định cho dân chủ, tự do ở Việt Nam.

Sự kiện thay đổi lãnh đạo Hành Pháp là một thủ tục hiến định của cường quốc dân chủ Hoa Kỳ mà mọi người phải nghiêm chỉnh tôn trọng.

Lập trường chính trị của Chính Phủ Pháp Định vẫn trước sau như một là tích cực vận động Hoa Kỳ và các quốc gia trong vùng cùng Ấn Độ và Úc chặn đứng mưu đồ của Trung Cộng bành trướng bằng vũ lực chiếm cứ biển đảo của các nước Đông Á, kiểm soát đường lưu thông của hai phần ba hàng hóa thế giới. khống chế Thái Bình Dương, đe dọa an ninh và hòa bình toàn vùng.

Chính Phủ Pháp Định tiếp tục kêu gọi Liên Hiệp Quốc, các quốc gia dân chủ và đặc biệt là tân Chính Phủ Hoa Kỳ, cường quốc số một của thế giới, sử dụng quyền can thiệp vì lý do nhân đạo và nhân quyền trong các nước cộng sản còn sót lại trên địa cầu : Bắc Hàn, Trung Cộng, Việt Nam, Lào quốc, Cuba đặng nhân dân các quốc gia này sớm giành lại quyền tự quyết, được sống xứng đáng như một con người, nhân phẩm được tôn trọng, chiếu theo bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền mà Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đã biểu quyết chấp thuận ngày 10 tháng 12, năm 1948 với sự hân hoan của hầu hết nhân loại.

Thể hiện quyết tâm của dân tộc Việt Nam - nạn nhân của các triều đại bá quyền Trung Hoa suốt 1000 năm trong lịch sử và nạn nhân của Cộng Sản Trung Quốc và Cộng Sản Việt Nam từ ba phần tư thế kỷ nay - Chính Phủ Pháp Định VNCH lưu vong ở hải ngoại vì lãnh thổ bị Cộng Sản Bắc Việt dưới danh hiệu Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, xâm chiếm tháng 4, 1975, vi phạm trắng trợn Hiệp Định Genève ngày 20 tháng 7, 1954 chia đôi đất nước thành hai Miền Nam, Bắc và Hiệp Định Paris ngày 27 tháng 1, 1973 cùng Định Ước ngày 2 tháng 3 cùng năm, Chính Phủ Pháp Định tiếp tục cuộc tranh đấu của nhân dân Miền Nam và Chính Phủ VNCH tiền nhiệm cuối tháng 4, 1975

giành lại Quyền Dân Tộc Tự Quyết qua một cuộc tổng tuyển cử như qui định trong Hiệp Định Paris, dân chủ hóa quốc gia và đưa nước Việt Nam trở lại với cộng đồng thế giới tự do văn minh và tiến bộ.

Phản ứng của Hạm Đội Hoa Kỳ tiến vào Biển Đông ở vùng tranh chấp căng thẳng, lời tuyên bố cảnh cáo Trung Cộng phải chấm dứt mưu toan chiếm cứ đảo Điều Ngự của Nhật, chấm dứt các phi vụ khiêu khích bằng nhiều phi cơ chiến đấu xâm phạm không phận Đài loan, đã được hai vị tân Bộ Trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin và Ngoại Giao Antony Blinken đưa ra ngày 23 và 24 tháng 1, chỉ mấy hôm sau khi Tổng Thống Joe Biden nhậm chức. Bộ Trưởng Ngoại Giao còn khẳng định « chính sách chống Trung Cộng của cựu Tổng Thống Donald Trump sẽ được tiếp tục, chỉ khác nhau về biện pháp áp dụng và nhấn mạnh rằng có một nền tảng rất vững chắc được xây dựng trong chính sách lưỡng đảng đối đầu với Bắc kinh. Cam kết của Hoa Kỳ với Đài Loan vững như bàn thạch, góp phần duy trì an ninh, ổn định trên eo biển Đài Loan và khu vực. ».

Ngoài ra, và hết sức đặc biệt, Đại Diện của Đài Loan, Hsiao Bi-Khim, được mời tham dự lễ nhậm chức của Tổng Thống Biden, lần đầu tiên từ 1971, Trung Cộng vào Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc thay thế Trung Hoa Dân Quốc.

Các cuộc khiêu khích của Trung Cộng có mục đích thăm dò phản ứng của tân lãnh đạo Hoa kỳ hoàn toàn giống cái Việt Cộng gọi là « trinh sát chiến lược » khi chúng tấn công tỉnh Phước Long của VNCH từ 13 tháng 12, 1974 đến 6 tháng 1, 1975 với mục đích dò xem Hoa Kỳ có phản ứng hỗ trợ quân lực VNCH hay không và Quân Đội VNCH có thật sự thiếu đạn dược vũ khí. Cả hai điều chúng mong ước đều thật và cuộc tổng tấn công của chúng đã thành công vì đơn phương một mình, quân đội VNCH dù anh dũng chiến đấu đến cùng cũng không thể chống lại quân đội CS Bắc Việt được toàn khối cộng sản quốc tế Trung Cộng, Nga Sô đứng đầu, hỗ trợ tối đa trong hai năm cuối cùng của cuộc chiến.

Cuộc dò dẫm trong tuần lễ vừa qua của Trung Cộng đã làm chúng thất vọng. Hoa Kỳ đã không chờ đợi, cảnh cáo ngay bọn chúng và khẳng định các Hiệp Ước An Ninh Hồ Tương và Hợp Tác Mỹ-Nhật, Hiệp Ước Phòng Vệ Hồ Tương Mỹ-Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) hoàn toàn có hiệu lực.

Lý do chính mà nhiều người Việt mang bất cứ quốc tịch nào ủng hộ cựu TổngThống Donld Trump là chính sách của ông dứt khoát chống Trung Cộng, chống chủ nghĩa Xã Hội Cộng sản mà quê hương của chúng ta đã là nạn nhân, đang là nạn nhân. Một số ít ủng hộ đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ vì quá uất hận Tàu Cộng và Việt Cộng đã không giữ được sự bình tĩnh, có những cử chỉ không thích hợp với cung cách dân chủ như lăng mạ những người không đồng ý kiến với mình, còn tung tin thất thiệt với hậu quả tai hại là khi nói rõ sự thật, sẽ không ai tin được nữa.

Chúng ta đang sống với tư cách công dân của những nước dân chủ nhất thế giới ở Mỹ Châu, Âu Châu, Úc Châu cần chứng tỏ cho dân tộc bản xứ hiểu rõ rằng chúng ta phải tạm biệt quê hương vì không muốn sống dưới chế độ độc tài đảng trị của Cộng sản nên phải tìm đến các nước tự do, dân chủ và chấp nhận hoan nghênh đời sống tự do dân chủ với những qui luật tất nhiên của đời sống mới. Sự hiện hữu của nhiều ý kiến khác nhau là một biểu tượng của một nền dân chủ. Sự tôn trọng ý kiến của người khác là một nguyên tắc căn bản trong tương quan cá nhân cũng như trong tương quan giữa các tập thể chính trị, giữa các chính phủ đương quyền và đối lập. Đại đa

số đồng bào chúng ta ở hải ngoại đã sinh hoạt như vậy cũng như đã tương đối thành công trong sự hội nhập xã hội ở các quốc gia đón nhận chúng ta từ hơn ba, bốn thập niên nay.

Đây là phần tự hào chúng ta còn giữ được trong phong ba của thời cuộc. Như một loài tùng bá xanh mãi trong tuyết sương, chúng ta sẽ phục hồi toàn vẹn niềm tự hào của một dân tộc bất khuất ngày mai đây khi chúng ta giành lại được quyền tự quyết cho đồng bào cả nước, dân chủ hóa quốc gia, khai mở một thời đại mới của Việt Nam toàn dân đoàn kết, an lạc, hùng cường.

Tôi khẩn thiết kêu gọi cộng đồng chúng ta ở hải ngoại dứt khoát quên đi những dị đồng quan điểm và tranh cãi trong cuộc tranh cử tổng thống vừa qua ở Hoa Kỳ và siết chặt tay nhau, góp phần tích cực vào cuộc tranh đấu cho tự do, dân chủ của đồng bào ở quê hương Việt Nam yêu dấu.

Hải ngoại, ngày 12 tháng 2, 2021

Thủ Tướng Chính Phủ Pháp Định



Lê Trọng Quát